



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตสินค้าทางการเกษตร เน้นเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและเพิ่มช่องทางตลาด

ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินและการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินของรัฐ และน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยพิจารณาว่าพื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์และเร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ และดำเนินการใช้ที่ดินร่วมกันในรูปแบบชุมชนหรือสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



ต่อมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้ ๔ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการจัดหาที่ดิน คณะกรรมการจัดที่ดิน คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด มีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงานได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการเริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน ในการมอบหนังสืออนุญาตให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชนและหนังสือโครงการป่าชุมชน นับเป็นโครงการแห่งแรกของโครงการที่สามารถดำเนินนโยบายช่วยเหลือราษฎรจนเห็นผลเป็นรูปธรรม

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ พล.อ. ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังโรงเรียนสออดพิทยาคม อำเภอสออด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ที่ ๒ ให้กับชาวอำเภอสออดและอำเภอ รวม

๗,๙๒๖ ไร่ เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ ๑,๓๘๗ ครอบครัว เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัย



ด้านนายปริญญา เฟื่องสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน โดยมุ่งเน้นให้ราษฎรได้มีการรวมกลุ่มกันในรูปสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยวิธีการสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เริ่มตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูล แผนการใช้ที่ดินและแหล่งน้ำ การวางระบบปัจจัยพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยกรมพัฒนาที่ดินจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชออร์แกนิกใช้ปุ๋ยพืชสด การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก เพื่อให้สภาพดินมีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม และกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่จะเข้ามาสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ พบว่าหลายแห่งมีสภาพต้นเงินจำเป็นต้องพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงแก้ไขการรั่วซึมของอ่างเก็บน้ำ ให้สามารถกักเก็บได้เพียงพอต่อการทำการเกษตรและดำรงชีพของราษฎรในพื้นที่



ภายหลังจากการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานเรื่องสภาพพื้นดินและแหล่งน้ำแล้ว จะดำเนินการต่อเนื่องด้วยการส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมและสอดคล้องสภาพพื้นที่ รวมทั้งการจัดทำเมอูอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร เริ่มจากการสำรวจความต้องการของราษฎรและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ด้านประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดเชียงใหม่ จะเข้ามาแนะนำและสนับสนุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ และยังมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตลำไยแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตและด้านคุณภาพ พื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรเข้าร่วม ๒๕๐ ราย เพื่อพัฒนาตลาดและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้การแปรรูปผลผลิตลำไย ตลอดจนการแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและทันสมัย

สำหรับกิจกรรมการรวมกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการพื้นที่และส่งเสริมอาชีพในรูปแบบสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มตามความต้องการของราษฎรในพื้นที่บ้านเด่นสารภี อำเภอฮอด จำนวน ๘ กลุ่ม จำนวนราษฎร ๔๖๑ คนประกอบด้วย กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มประมงและสัตว์น้ำ กลุ่มลำไยนอกฤดู กลุ่มจัดหาปัจจัยการผลิต กลุ่มศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัฒนธรรมและประเพณี นอกจากนี้ยังสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่ โดยจัดจ้างเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือคอยให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ ก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานตามที่สหกรณ์ร้องขอและส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตร และสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการแนะนำและสอนวิธีการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้าใจถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพที่ทำ พร้อมทั้งหาแนวทางในการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ในอนาคต

ส่วนการสนับสนุนแหล่งทุนของสหกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก จะมีแนวทางดำเนินการ ๒ แนวทาง สำหรับพื้นที่ได้รับการจัดสรรที่ดินและมีสหกรณ์จัดตั้งอยู่แล้ว แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ เพียงพอ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์กู้ยืม ไปให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกู้ยืมต่อเพื่อใช้ประกอบอาชีพ และสหกรณ์ยังสามารถกู้เงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้สหกรณ์นำมาบริหาร เช่นเดียวกับการกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์ เกษตรกรสามารถกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ด้วยเช่นกัน โดยใช้หลักประกันเป็นบุคคลและเป็นกลุ่ม และอาจจะมีการอื่น ๆ ในพื้นที่ให้การสนับสนุนเรื่องแหล่งเงินกู้ด้วย เช่น ธนาคารออมสิน ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานขอความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกร เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนได้มากยิ่งขึ้น

การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของอำเภอฮอดและอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล สหกรณ์เป็นสถาบันหลักและเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรและช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

ในด้านเศรษฐกิจ สหกรณ์จะทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงิน สนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพและรับฝากเงินเพื่อส่งเสริมการออม ทำหน้าที่เป็นสถาบันบริการ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ เป็นสถาบันการตลาด รวบรวมผลผลิตของชาวบ้านส่งจำหน่าย เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง เป็นสถาบันส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด มีการสร้างรายได้ และการใช้พื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่ทำลายทรัพยากร ด้วยการผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชน

ในด้านสังคม สหกรณ์ทำหน้าที่ในการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อีสาระในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเอง นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความเอื้ออาทรและร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน กระตุ้นให้เกิดการเสียสละเพื่อส่วนรวม และรักถิ่นฐาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมการศึกษา โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ สร้างและแบ่งปันองค์ความรู้และภูมิปัญญาภายในและนอกชุมชน

ระบบสหกรณ์จึงมีความสำคัญที่จะนำเข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และสร้างสังคมส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันด้วยการพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือกันทำช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งจะส่งผลต่อความ

สามัคคีของคนในชุมชนให้มีความแน่นแฟ้นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูล นำไปสู่การพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งในที่สุด











